



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๔(ศอ.ปส.มท.)/๒๐๘๙๑

## ศอ.ปส.มท.

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชผื่น และกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดช้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย พ.ศ. ....

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๙๐๕๒ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควร กรณีกระทรวงยุติธรรมเสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชผื่น และกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดช้ควาย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย พ.ศ. .... เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว ร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายเสพตติ ซึ่งได้กำหนดให้ ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตติเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยจะกำหนดพื้นที่ทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพตติให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพตติให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพตติ หรือเสพ หรือครอบครองยาเสพตติตามประเภทและปริมาณกำหนดได้ โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ซึ่งตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวได้กำหนดพื้นที่ไว้โดยจำกัด ได้แก่ พื้นที่สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นพื้นที่ทดลองเพาะปลูกพืชผื่นและเห็ดช้ควาย องค์การเภสัชกรรม เป็นพื้นที่ทดลองสกัดสารสำคัญจากพืชผื่น และพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นพื้นที่ทดลองเพาะปลูก และสกัดสารสำคัญจากพืชเห็ดช้ควายเท่านั้น จึงเห็นด้วยในหลักการของร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมการดำเนินการทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญต้องตรวจสอบการทดลองเพาะปลูกและสกัดสารสำคัญ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมพืชดังกล่าว รวมทั้งมีการควบคุมไม่ให้มีการปลูกผื่นนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตโดยเคร่งครัดด้วย เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน สังคม และความมั่นคงของประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๕ ๓๓๓๙

